

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5705 - THỨ TƯ NGÀY 18/11/2020 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

## TIẾN TỚI ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

### KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2020) “Mặt trận các cấp phải thật sự là trung tâm đoàn kết”

Ngày 17/11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quận - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh

đạo các Ban Xây dựng Đảng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các sở, ngành, đơn vị, địa phương, tập thể khu dân cư tiêu biểu và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong dịp này...

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đồng thời, kêu gọi Nhân dân các dân tộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh tăng cường đồng thuận, đoàn kết một lòng... XEM TIẾP TRANG 2



Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

#### NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Không có việc gì khó,  
Chỉ sợ lòng không bền,  
Đào núi và lấp biển,  
Quyết chí ắt làm nên”

BÀI THƠ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH  
TẶNG THANH NIÊN TRUNG TUẦN  
THÁNG 9 NĂM 1950, TRÊN ĐƯỜNG ĐI  
CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI

#### Nỗ lực phát triển Đảng ở xã vùng sâu

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh - bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt ở xã Đa Long (Đam Rông) trong thời gian qua. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương này xây dựng hệ thống chính trị ổn định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. TRANG 2

## 20 năm chấp cánh ước mơ con chữ



Học sinh Trường Tiểu học Đinh Văn 5 học thực hành trong phòng máy hiện đại. Ảnh: Duy Danh

TRANG 4

#### Bài học hay từ thực hiện mô hình “Ba không” ở Đa Huoai

TRANG 6

#### KINH TẾ

Bức tranh màu sáng từ hoạt động đầu tư

TRANG 3

#### VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đội ngũ mạnh, dạy học thành công

TRANG 5

#### TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Hồ tươi cà phê - những “cái bẫy” chết người

TRANG 7

### Đưa sợi tơ đi bốn phương trời



“Đó là Công ty TNHH Tơ lụa Minh Thành chuyên se tơ đã liên kết với người nông dân, cải thiện công nghệ, làm ra những cuộn tơ đẹp xuất khẩu khắp Âu, Á.

TRANG 3

### Nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

TRANG 6



## “Mặt trận các cấp phải thật sự là trung tâm đoàn kết” ...

TIẾP TRANG 1

... công hiến tài năng, trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các vị chức sắc tôn giáo, người uy tín đã dày công phấn đấu phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc và thi đua đạt nhiều thành tích quan trọng... Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Với nhận thức đầy đủ và sâu sắc quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên và lâu dài, trong thời kỳ cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân”.



Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các cá nhân.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục làm tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, Mặt trận các cấp phải thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người có thể nói lên tiếng

nói, nguyện vọng của mình; vì vậy, cần tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân để kịp thời phản ánh đến cấp ủy, chính quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những khó khăn, bức xúc nảy sinh trong thực tiễn. Đề phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận phải thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; do đó cần củng cố, tăng cường tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và, để phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề nghị MTTQ các cấp tích cực hơn nữa trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; chú trọng làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát đề quản lý xã hội công khai, minh bạch; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tinh cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, một trong những sự kiện chính trị rất quan trọng trong năm 2021 là cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp, do vậy MTTQ phải tập trung chuẩn bị, thực hiện tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về đạo đức, trí tuệ ứng cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, phối hợp tổ chức và vận động cử tri, Nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong đợt bầu cử quan trọng này...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tại buổi lễ, các đơn vị, doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” năm 2020 với tổng trị giá trên 3,2 tỷ đồng.

Dịp này, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 11 cá nhân; UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 33 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp và hưởng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. **NGUYỆT THU**

## Nỗ lực phát triển Đảng ở xã vùng sâu

Là địa phương có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời là xã nghèo nhất của huyện Đam Rông vậy nên để thực hiện Nghị quyết Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh - bền vững sát với tình hình thực tiễn của địa phương, Đảng ủy xã Đạ Long đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Theo đó, Đảng ủy xã Đạ Long đã quán triệt nội dung trên đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn trong việc nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, từ đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Trương Văn Sáng - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Long, cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng ủy xã Đạ Long tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách các chi bộ để theo dõi chỉ đạo, định hướng nội dung sinh hoạt, nhất là nội dung sinh hoạt chuyên đề. Nhờ vậy, việc

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và xây dựng chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh - bền vững là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt ở xã Đạ Long (Đam Rông) trong thời gian qua. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương này xây dựng hệ thống chính trị ổn định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.



Lãnh đạo huyện Đam Rông tặng hoa và bức thư chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đạ Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung sinh hoạt được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể. Nhiều cấp ủy, chi bộ đảng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị của địa phương, đơn vị. Đến nay, 4/4 thôn có chi bộ độc lập bền vững; 7/11 chi bộ có cấp ủy, chiếm 63,6%. Thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tại 3/4 thôn; phó bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận tại 1/4 thôn; 35% cán bộ mặt trận, đoàn thể thôn là đảng viên.

Bên cạnh đó, hằng năm, Đảng ủy xã Đạ Long ban hành kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên, trên cơ sở đó chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo mặt trận và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động phong trào, giao nhiệm vụ cho đoàn viên, hội viên, thông qua đó bồi dưỡng, phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho các chi bộ xem xét, kết nạp. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, toàn Đảng bộ phát triển được 44 đảng viên mới, chủ yếu phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân quân tự vệ,

dự bị động viên. Toàn Đảng bộ xã hiện có 122 đảng viên, chiếm 3,5% dân số toàn xã; nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ lên 25%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên lên 11%. Chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ được nâng lên rõ rệt, góp phần chủ động trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương.

5 năm qua, những nỗ lực đã mang về trái ngọt, song vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cho Đảng ủy xã Đạ Long. Theo đánh giá của Bí thư Đảng ủy xã, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số chi bộ chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên chưa cao. Phần lớn thanh niên đồng bào DTTS trình độ học vấn còn thấp. Bên cạnh đó, một số thanh niên tích cực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế thường có xu hướng đi làm ăn xa, không thường xuyên cư trú tại địa phương. Một số con em địa phương sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, nhưng địa phương chưa bố trí được việc làm, nảy sinh tư tưởng “vào Đảng là phải có việc làm”, dẫn đến thiếu động cơ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một số đoàn thể chính trị - xã hội, chi bộ trực thuộc chưa làm tốt công tác giáo dục quần chúng, nhất là thể

hệ trẻ nâng cao ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế như: một số chi bộ chưa phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân trong thôn, công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở một số chi bộ còn lỏng lẻo, chưa phát huy tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng. Việc xây dựng chi bộ vững mạnh - bền vững ở một số chi bộ còn khó khăn, đến nay còn 4 chi bộ chưa có cấp ủy (Chi bộ Trường THCS, Chi bộ Trạm Y tế, Chi bộ Thủy điện Đăk Mé, Chi bộ Công an). Trong đó, Chi bộ Trạm Y tế, Chi bộ Thủy điện Đăk Mé, Chi bộ Công an có số quần chúng ưu tú ít; Chi bộ Trường THCS tuy hằng năm đều quan tâm tạo nguồn, phát triển được từ 1 đến 2 đảng viên, nhưng đội ngũ đảng viên thường xuyên biến động do xin chuyển công tác để hợp thức hóa gia đình.

Xác định rõ công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh - bền vững, là nhân tố giữ vai trò quan trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương; nên những khó khăn đã được Đảng ủy xã Đạ Long nhìn nhận, những vấn đề còn tồn tại cũng đã được rút ra. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian sắp tới. **HOÀNG MY**

# Bức tranh màu sáng từ hoạt động đầu tư

**T**heo đánh giá của Tỉnh ủy, trong thời gian qua, việc tổ chức triển khai thực Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy về “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ” được thực hiện có hiệu quả, nhất là tỉnh đã tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm, bức xúc. Hơn nữa các công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong triển khai dự án và tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm lực để thực hiện các dự án theo quy định.

## Thay đổi từ thành thị đến nông thôn

Đến nay có 3 dự án đang triển khai xây dựng bao gồm hồ Đa Sĩ, Trung tâm Văn hóa thể thao và Khu Du lịch hồ Tuyên Lâm. Bốn dự án đang hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư triển khai xây dựng đó là Khu Du lịch Đan Kia - Suối Vàng, Khu trung tâm Hòa Bình, Dự án kiểm soát tỷ lệ thất thoát nước sạch, nâng cấp rộng hệ thống cấp nước thành phố Bảo Lộc, dự án hồ Đông Thanh. Kế đến là 2 dự án hồ Kazam, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương tiếp tục kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương xem xét về nguồn vốn đầu tư; còn 2 dự án Khu công nghiệp - nông nghiệp Tân Phú và Khu công nghệ thông tin tập trung tiếp xúc tiến tìm kiếm nhà đầu tư. Riêng dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh đang tiến hành rà soát, xử lý sau khi có kết luận của các Bộ, ngành Trung ương.

Bên cạnh đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hạ tầng giao thông, đô thị có bước chuyển biến

**Đầu tư và thu hút đầu tư không chỉ tạo ra tăng trưởng kinh tế mà còn tạo ra cơ sở hạ tầng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai và đó chính là những gam màu thấy được qua việc triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư trên địa bàn Lâm Đồng thời gian qua.**

hết sức rõ nét, nâng cao hiệu quả kết nối trong và ngoài tỉnh, nhất là đường hàng không tiếp tục phát triển, mở mới các đường bay kết nối với các tỉnh trong nước và quốc tế. Đáng kể, Lâm Đồng đã đầu tư thêm 266,3km đường đô thị, đường tỉnh, đường huyện; giao thông đô thị, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải có bước chuyển biến rõ nét với tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh dân cư thành thị 71%, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh dân cư nông thôn 90%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng được kiên cố, tổng chiều dài đường, cầu giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp là 6.313 km và đạt tỷ lệ 84%; hạ tầng trong lĩnh vực văn hóa thể dục thể thao, giáo dục đào tạo, y tế được ưu tiên đầu tư đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, học tập và khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân với tỷ lệ trường chuẩn quốc gia tăng từ 38,1% lên 80%; 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% huyện có nhà văn hóa và thư viện đạt chuẩn; 92,5% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa; 79,6% thôn, buôn, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Đặc biệt, Lâm Đồng thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, trong 5 năm qua, tổng các nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số lên đến 3.700 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà

nước đầu tư trực tiếp trên 1.900 tỷ đồng, chiếm 51,4%; vốn huy động của các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn vốn khác chiếm 48,6%. Cụ thể nguồn đã đầu tư vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 586 tỷ đồng, xây dựng nông thôn mới 1.145 tỷ đồng, Chương trình bố trí sắp xếp dân cư nơi cần thiết 120 tỷ đồng; Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn 15,46 tỷ đồng và Chương trình kiên cố hóa trường lớp học 77,3 tỷ đồng...

Với sự đầu tư nêu trên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước tiến mới đáng kể mà theo như đánh giá của tỉnh đó là: Một số nơi đã sản xuất hàng hóa bằng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi; nhiều mô hình trồng trọt, sản xuất nông nghiệp được áp dụng, các mô hình kinh tế hợp tác, hộ gia đình, trang trại vùng đồng bào dân tộc từng bước được định hình, phát triển.

## Chuyển biến thu hút đầu tư

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Quyết định số 1528/QĐ-TTg, ngày 3/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “cơ chế, chính sách đặc thù thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận”.

Qua đó tạo chuyển biến trong quá trình thu hút và xúc tiến đầu tư, mời gọi được một số nhà đầu tư lớn, có tiềm lực nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch, đề xuất các dự án đầu tư quy mô lớn trong một số lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: nông nghiệp, du lịch, quản lý đô thị; đồng thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt. Hiện tại, tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho một số đơn vị như Tập đoàn FLC, Tập đoàn Ecopark, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Hưng Thịnh... lập quy hoạch, thực hiện dự án tại Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, Di Linh với mục tiêu đầu tư chủ yếu vào khu đô thị, khu du lịch và một số sản phẩm cao cấp khác.

Công tác thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, thu hút nguồn vốn FDI đạt được những kết quả nhất định. Theo đó, đối với nguồn vốn ODA, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút được một số chương trình, dự án của các nhà tài trợ như JICA, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư từ nguồn vốn FDI - chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp - đã góp phần quan trọng trong việc hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản chủ lực của tỉnh.

Theo thống kê đến năm 2020, toàn tỉnh có 988 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 130.282 tỷ đồng; trong đó 630 dự án hoàn thành đi vào hoạt động, 226 dự

án đang triển khai xây dựng, 132 dự án thực hiện thủ tục. Việc triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách nhà nước.

**Với kết quả đạt được nêu trên, Lâm Đồng tiếp tục kiên trì thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện cạnh tranh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phấn đấu đưa tỉnh Lâm Đồng đứng vào nhóm các tỉnh, thành phố trong cả nước có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và nhóm 20 tỉnh có chỉ số Hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tốt nhất vào năm 2025.**

Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là về giải phóng mặt bằng, giao đất, thuê... Thu hút chọn lọc các dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện môi trường, sản phẩm có sức cạnh tranh và phù hợp với định hướng phát triển của từng ngành, từng địa phương trong tỉnh. Đặc biệt thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm cạnh tranh cao tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn lớn; tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công - tư và đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công.

**KUÂN TRUNG**

## Đưa sợi tơ đi bốn phương trời

**Đó là Công ty TNHH Tơ lụa Minh Thành chuyên se tơ đã liên kết với người nông dân, cải thiện công nghệ, làm ra những cuốn tơ đẹp xuất khẩu khắp Âu, Á.**

**V**ừa đưa khách vào thăm xưởng ươm đặt tại phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, chị Hồ Thị Dáng, Giám đốc Công ty TNHH Tơ lụa Minh Thành cho biết, công ty vừa lắp đặt thêm máy ươm tơ công suất cao với kinh phí 1,5 tỷ đồng. Có thêm máy ươm, công ty có thể tuyển thêm công nhân làm việc, có thể tăng năng suất se tơ, nâng cao khả năng thu mua kén tằm cho người nông dân. Chị Dáng chia sẻ: “Với tơ lụa Minh Thành, thành công của doanh nghiệp bao giờ cũng đi kèm với thu nhập ổn định cho công nhân và chia sẻ lợi nhuận với người nông dân đã gắn bó với chúng tôi”.

Thành lập từ năm 2016, vốn là người gắn bó với nghề tằm tang, chị Hồ Thị Dáng nhận thấy tơ se là sản phẩm được nhiều nước trong khu vực ưa chuộng. Vì vậy, đầu



Xưởng ươm của Tơ lụa Minh Thành.

tư dàn máy ươm tơ đầu tiên, Minh Thành đã hướng tới việc sản xuất tơ se xuất khẩu. Hàng tơ se Bảo Lộc chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Ấn Độ. Từ những ngày đầu chập chững, tới nay mỗi tháng Minh Thành thu mua xấp xỉ 90-100 tấn kén cho nông dân, sản xuất thành phẩm 12-15 tấn tơ se tiêu chuẩn. Lượng tơ thành phẩm được xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản. Chị Hồ Thị Dáng còn chia sẻ,

thị trường vải lụa Italia cũng tìm đến Bảo Lộc. Giá họ mua tơ se rất cao, cao hơn giá thị trường nhưng cũng đòi hỏi chất lượng tơ cao hơn nhiều. Muốn xuất tơ sang Italia với giá trị cao cần nâng cao chất lượng tơ se, sợi tơ phải mảnh, chắc, bóng mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng cao cấp như Italia.

Muốn có sản phẩm, duy trì hoạt động của doanh nghiệp, không có gì ngoài đảm bảo đời sống của người

công nhân và liên kết chặt chẽ với người nông dân trực tiếp trồng dâu nuôi tằm. Chị Dáng cho biết, công ty Minh Thành có xấp xỉ 100 công nhân, hiện lương tháng trung bình 9 triệu đồng/người. Một tháng, riêng tiền lương doanh nghiệp chi trả xấp xỉ 1,2 tỉ đồng/tháng. Chị Dáng tâm sự: “Công nhân đi làm đồng lương là quan trọng, họ còn phải lo cho cả gia đình. Ngay đợt COVID-19 vừa rồi, hàng không xuất được, chúng tôi vẫn sản xuất cầm chừng, không để công nhân phải thiếu việc, nghỉ không lương”. Để giải quyết khó khăn, Minh Thành áp dụng tới các biện pháp cầm cố tơ, ứng tiền để duy trì sản xuất.

Để đảm bảo nguồn hàng đều đặn, Công ty TNHH Tơ lụa Minh Thành là doanh nghiệp liên kết rất chặt chẽ với nông dân. Không chỉ thu mua của những nông hộ đơn lẻ, công ty còn tham gia xây dựng các chuỗi liên kết nông dân - doanh nghiệp sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Năm 2020, Minh Thành tham gia dự án liên kết với 50 hộ dân thuộc các địa phương Đa Huoai, Đa Tềh, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc sản xuất hơn 42 ha dâu, nuôi 2.108 hộp tằm,

đạt sản lượng 84,3 tấn kén. Và thời gian tới, dự án liên kết sẽ tiếp tục mở rộng, kết nạp thêm nhiều thành viên nông dân, nâng cao sản lượng kén cung cấp cho doanh nghiệp. Chị Dáng đánh giá, muốn đảm bảo nguồn hàng đều đặn với chất lượng ổn định, việc tham gia liên kết với nông dân là con đường hiệu quả nhất, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Việc xây dựng liên kết sản xuất - tiêu thụ kén tằm, Minh Thành cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ ngành nông nghiệp. Đồng thời, để đáp ứng việc tăng sản lượng, Minh Thành cũng được ngành công thương hỗ trợ một phần kinh phí để mua sắm thêm máy móc, thiết bị mở rộng sản xuất. Chị Võ Thị Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Lâm Đồng đánh giá, Công ty TNHH Tơ lụa Minh Thành là doanh nghiệp định hướng sản xuất theo mục tiêu xuất khẩu rất hiệu quả. Tơ se Minh Thành đã xuất khẩu tới nhiều thị trường trong khu vực, góp phần xây dựng thương hiệu tơ lụa B’Lao, mang lại nguồn thu không nhỏ cho người nông dân và bản thân doanh nghiệp.

**DIỆP QUỲNH**

## CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÌNH VĂN 5 VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

# 20 năm *chắp cánh ước mơ con chữ*

Qua 20 năm thành lập, Trường Tiểu học Đình Văn 5, thị trấn Đình Văn, Lâm Hà là nơi chắp cánh ước mơ con chữ cho biết bao thế hệ học trò. Dưới mái trường ấy, những thầy, cô giáo vẫn miệt mài với sự nghiệp “trồng người” trang bị cho các em học sinh kiến thức để vững bước trên các nấc thang đầu tiên của con đường học tập. Vượt qua những khó khăn của ngày đầu thành lập, các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Đình Văn 5 đã nỗ lực và đạt nhiều thành tích, xứng đáng là lá cờ đầu, là điểm sáng trong ngành giáo dục tại địa phương.

Năm 2000, Trường Tiểu học Đình Văn 5 được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường Tiểu học Đình Văn I. Từ những ngày đầu mới thành lập, với trường lớp còn chưa kiên cố, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn nên điều kiện dạy và học của thầy cô và trò Trường Tiểu học Đình Văn 5 gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, giáo viên và học sinh nơi đây đã từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực trong giảng dạy và học tập, đạt nhiều kết quả, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao.

Thầy Hoàng Kim Hoan - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đình Văn 5 cho biết, hiện nay nhà trường có 47 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 29 lớp với 1.221 học sinh, tỉ lệ duy trì sĩ số đạt 100%; có 11/29 lớp được học 2 buổi/ngày. Nhà trường hiện có 19 phòng học, 1 hội trường, đa số các phòng học được xây dựng kiên cố, đảm bảo theo tiêu chuẩn. Trong những năm qua, nhà trường luôn chú trọng đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đội ngũ nhà giáo, người lao động của Nhà trường luôn đoàn kết gắn bó, tận tụy với công việc. Nhà trường có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, duy trì và thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày, triển khai thực hiện mô hình trường học mới. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã tổ chức đồng bộ các hoạt động trong đổi mới giáo dục, đạt hiệu quả cao. Trong giáo dục, nhà trường cũng luôn chú trọng lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh và đẩy mạnh phong trào “Dạy thực chất - học thực chất”.

Thời gian qua, để phục vụ tốt cho sự nghiệp “trồng người”, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường luôn chủ động, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay, 100% giáo viên của nhà trường đạt trình độ trên chuẩn và đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học từ mức khá trở lên. Trường Tiểu học Đình Văn 5 hiện có 1 giáo viên đã đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quốc gia; 1 giáo viên được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 8 giáo viên giỏi cấp



Cảnh quan khang trang, sạch đẹp của Trường Tiểu học Đình Văn 5 hiện nay.



Học sinh Trường Tiểu học Đình Văn 5 biểu diễn văn nghệ chào mừng năm học mới.

**“Từ những lớp học đơn sơ ban đầu và trang thiết bị dạy học thiếu thốn thì đến nay, trải qua 20 năm thành lập, Trường Tiểu học Đình Văn 5 đã có trường lớp khang trang, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học. Những năm qua, nhà trường cũng thường xuyên xin chủ trương và vận động xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và xây dựng cảnh quan sư phạm trường lớp đẹp, thoáng mát, môi trường giáo dục lành mạnh. Chỉ sau hơn 10 năm thành lập, năm 2013, Trường Tiểu học Đình Văn 5 đã được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và là trường đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đình Văn 5 - thầy Hoàng Kim Hoan cho biết thêm.**

tỉnh; 1 cán bộ quản lý đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 13 giáo viên giỏi cấp huyện; 2 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh. Nhà trường cũng đã

được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen về “Đội mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2015-2019. Ngoài ra, tập

thể nhà trường và các cá nhân cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường cũng đã được các cấp, các ngành tuyên dương khen thưởng bằng nhiều hình thức khác nhau.

Dưới mái trường Đình Văn 5 với sự dìu dắt dạy dỗ của các thầy, cô giáo, học sinh nhà trường luôn có ý thức vươn lên, biết lắng nghe, chia sẻ, hợp tác với bạn để cùng tiến bộ. Chất lượng giáo dục của Nhà trường đạt được ở mức độ cao, ổn định bền vững. Hằng năm, học sinh hoàn thành chương trình lớp học - hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. Trong 20 năm qua, với sự nỗ lực học tập rèn luyện nên khi tham gia các hội thi, hội diễn cấp huyện, cấp tỉnh đến cấp quốc gia, giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Đình Văn 5 luôn đạt kết quả cao. Về chất lượng giáo dục, kết thúc năm học vừa qua, nhà trường có 528 học sinh đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; 355 học sinh Hoàn thành vượt trội các nội dung học tập và rèn luyện; 264 học sinh được khen thưởng đột xuất; 21 học sinh đạt danh hiệu Đội viên xuất sắc, Nhi đồng chăm ngoan và có 15 tập thể lớp đạt danh hiệu tiên tiến. Ngoài phong trào thi đua Dạy tốt - học tốt, nhà trường cũng đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp phát động. Từ

năm 2000 đến nay, trường luôn được đánh giá cao trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt và công tác thi đua - khen thưởng. Những năm học qua, Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh của trường luôn duy trì thành tích Liên đội mạnh cấp tỉnh; thư viện tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh; Công đoàn cơ sở vững mạnh, được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen; Chi bộ nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường cũng luôn duy trì tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng bằng khen, Cờ thi đua; được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Từ những lớp học đơn sơ ban đầu và trang thiết bị dạy học thiếu thốn thì đến nay, trải qua 20 năm thành lập, Trường Tiểu học Đình Văn 5 đã có trường lớp khang trang, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học. Những năm qua, nhà trường cũng thường xuyên xin chủ trương và vận động xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và xây dựng cảnh quan sư phạm trường lớp đẹp, thoáng mát, môi trường giáo dục lành mạnh. Chỉ sau hơn 10 năm thành lập, năm 2013, Trường Tiểu học Đình Văn 5 đã được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và là trường đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đình Văn 5 - thầy Hoàng Kim Hoan cho biết thêm.

Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Lâm Hà cho biết: Trường Tiểu học Đình Văn 5 là trường tiêu biểu tại địa phương. Giáo viên và học sinh của Nhà trường đã không ngừng nỗ lực cố gắng và đạt nhiều thành tích trong học tập và giảng dạy. Chất lượng giáo dục của Nhà trường ngày một nâng cao. Với thời gian là 20 năm thành lập nhưng bề dày truyền thống và các thành tích mà Trường Tiểu học Đình Văn 5 đạt được là rất lớn. Từ những thành tích và kết quả đạt được, nhân dịp 20 năm ngày thành lập, Trường Tiểu học Đình Văn 5 được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

# Đội ngũ mạnh, dạy học thành công

Đến nay, Trường TH Lê Lợi tròn đúng 20 năm thành lập. Chúng kiến những giờ học và chơi của các HS, chúng kiến công việc phụ huynh và nhà trường chuẩn bị lo giờ ăn bán trú cho HS, chúng tôi vui lây. Cả hiệu trưởng và hiệu phó tập huấn chuyên môn - nghiệp vụ tại Đà Nẵng, mãi hôm 14/11 vừa rồi chúng tôi mới có thông tin. Năm học 2020-2021, Trường có 30 cán bộ, giáo viên (GV) và nhân viên; trong đó, nữ chiếm 80%; dân tộc thiểu số chiếm 13,3%. Hiện nay, trình độ chuyên môn đạt chuẩn (đại học TH) 87,5% với 21/24 người; đảng viên chiếm 76,7%; có 8 GV dạy giỏi cấp huyện và một GV dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều GV có tay nghề vững vàng, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy làm nòng cốt. Lớp GV trẻ nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên. Với đội ngũ cơ bản mạnh như vậy là nền tảng giúp Trường TH Lê Lợi để lan tỏa yếu tố tích cực, trở thành động lực vượt qua những trở lực như 12,5% GV chưa đạt chuẩn đạt học; GV lớn tuổi ngại tham gia hội thi GV dạy giỏi; GV dạy môn Mĩ thuật chưa có trình độ đào tạo chuyên ngành... Đó còn là cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ một số hạng mục của trường chuẩn quốc gia; địa bàn rộng, không tập trung nên tổ chức các hoạt động tập thể gặp khó khăn; 54,3% HS là dân tộc thiểu số (trên tổng 350 em, năm học 2019-2020 và 52,6% với 190/361 em, năm học 2020-2021); nhiều hoàn cảnh gia đình còn có khó khăn về kinh tế; cha mẹ HS chủ yếu làm nghề nông nên gia đình ít có điều kiện quan tâm đầu tư đúng mức đến việc học của con em...

Cùng sự quan tâm của các cấp, tập thể Trường TH Lê Lợi đã vươn lên những kết quả hết sức đáng trân trọng: hàng năm, đạt 100% về tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi ra lớp và tỷ lệ duy trì sĩ số. Cả hai mặt xếp loại về "phẩm chất" và "năng lực" của HS đều tăng theo biên độ tiên bộ (Năm học 2018-2019, "phẩm chất" loại tốt 81,4%; đạt 18,3% và cần cố gắng 0,3%. Năm học 2019-2020 là 84,2%; 15,5% và 0,3%. Năm học 2018-2019, "năng lực" xếp loại tốt 64,7%; đạt 35,0%; cần cố gắng 0,3%. Năm học 2019-2020, 66,5%; 33,2% và 0,3%). Tuy HS ngày càng tăng lên nhưng tỷ lệ HS "Hoàn thành chương trình lớp học" đều đạt 99,7% và 100% đều "Hoàn thành chương trình Tiểu học". Chất lượng mũi nhọn

Trường Tiểu học (TH) Lê Lợi ở huyện Đa Tễ, xa trung tâm và hơn 50% học sinh (HS) dân tộc thiểu số, nhưng nhiều năm học liền Trường nhận "Cờ thi đua", đạt "Tập thể lao động xuất sắc" cấp tỉnh và được tặng bằng khen của UBND tỉnh. Năm học 2019-2020, đây là trường tiểu học duy nhất của huyện đạt "Tập thể lao động xuất sắc", nhận bằng khen tập thể và cá nhân.



Giờ ra chơi của học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi.

cũng tăng theo từng năm học, từ các giải thi "Viết chữ đẹp", Giải toán trên internet, thi tiếng Anh đến hội thi Bộ vở sạch-đẹp, Giao lưu tiếng Anh... HS của Nhà trường được tăng cường hoạt động rèn luyện các kỹ năng sống và đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi như các môn thể thao cấp trường, cấp huyện; thi văn nghệ... Nhà trường nhiều năm học đạt xuất sắc về phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Liên đội mạnh cấp tỉnh và Thư viện xuất sắc. Năm học 2019-2020, Trường TH Lê Lợi có một GV và một CBQL được vinh danh điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2019 của huyện; tập thể Trường và cô giáo Nguyễn Thị Nga nhận bằng khen của UBND tỉnh. Trường TH Lê Lợi tiếp tục duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 1.

Đề nhiều năm liền đạt được những thành tích, Trường TH Lê Lợi áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp. Trước hết là tập trung chỉ đạo, quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập HS theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá, xếp loại HS; chú trọng giáo dục

đạo đức, kỹ năng sống cho HS; tăng cường tiếng Việt cho HS dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Đó còn là tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát chất lượng HS toàn cấp. Đẩy mạnh phong trào "Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp" và chất lượng HS năng khiếu ở tất cả các môn học. Tăng cường giáo dục và theo dõi HS có hoàn cảnh khó khăn, HS dân tộc thiểu số. Cùng đó, đội ngũ GV, từ mỗi cá nhân đến từng tổ khối thường xuyên trau dồi năng lực chuyên môn-nghiệp vụ thông qua nghiên cứu, thảo luận và xây dựng các kế hoạch triển khai trên cơ sở của chương trình, thời khóa biểu, các loại văn bản pháp quy, đặc biệt là Thông tư số 22/BGD&ĐT về đánh giá xếp loại HS TH. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng lớp 1 và lớp 5; trong đó, chú ý rèn cho HS lớp 5 cách học của THCS vào cuối năm học để khi lên lớp 6 các em giữ được kết quả học tập ở TH.

Thực sự đổi mới hình thức sinh hoạt tổ, khối, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Phụng cho biết: "Nội dung sinh hoạt thiết thực, có chất lượng. Mọi thành viên đều phải nghiên cứu, ghi chép, phát biểu trong

buổi sinh hoạt để tìm ra phương pháp, biện pháp giáo dục, giảng dạy phù hợp nhất giúp HS tích cực tham gia học tập. Cùng đó là các khối vào hàng tháng tổ chức tháo gỡ các vướng mắc, thông nhất tiến trình tiết dạy; đặc biệt là số GV mới chuyển khối lớp. Nhà trường cũng quán triệt việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, qui chế trong soạn, giảng, chấm chữa, đánh giá, xếp loại HS và các hoạt động khác". Ngoài phối hợp với tổ chức Công đoàn, TH Lê Lợi biết phát huy năng lực của Ban đại diện CMHS và phối hợp với địa phương để tuyên truyền cho mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ giáo dục HS... Nhiều bài học thành công ở Trường TH Lê Lợi được đúc kết: thực sự coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể; xây dựng mối đoàn kết để thống nhất ý chí trong tập thể; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ, coi trọng quy chế hoạt động riêng của các đoàn thể, làm tốt công tác phối kết hợp trong mọi hoạt động; thực hiện đúng và nghiêm túc quy định và quy chế thi đua khen thưởng... Năm học 2020-2021, Trường TH Lê Lợi tiếp tục duy trì các danh hiệu tập thể và cá nhân; đặc biệt phấn đấu thành tích đăng ký Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

**MINH ĐẠO**

## LÂM HÀ: Thực hiện 900 mô hình dân vận khéo

Thông tin từ UBND huyện Lâm Hà, trong năm 2020, trên địa bàn huyện triển khai đăng ký xây dựng và thực hiện 900 mô hình, điển hình dân vận khéo đối với 14/14 xã.

Cụ thể, mô hình trên lĩnh vực kinh tế bao gồm: Cà phê ghép; liên kết trồng dâu - nuôi tằm; nhà kính trồng ớt; trồng rau sạch trong nhà kính; tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường trong khu sản xuất; hợp tác trồng rau, hoa; trồng chuối La ba; trồng rau sạch theo tiêu chuẩn VietGAP; vườn rau xanh học đường; nông nghiệp tổng hợp; tổ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế;... Mô hình trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: chăm sóc và bảo vệ đường cây phân tán; tuyến đường hoa; khu dân cư tiêu biểu; thấp sáng đường quê chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cấp lá đến trường; tuyến đường cờ; khu dân cư kiểu mẫu; quỹ vì học sinh nghèo; mở đường giao thông và đường điện sinh hoạt; phòng, chống bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba; bồn rửa tay cho học sinh... Mô hình trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường: Tổ an ninh tự quản; tuyến đường không rác; đường hoa xanh - sạch - đẹp; khu dân cư bảo vệ môi trường...

Những mô hình này đã góp phần thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện Lâm Hà.

**HOÀNG YÊN**

## Nhân rộng 16 mô hình giảm nghèo ở Đa Sar

Chính quyền huyện Lạc Dương vừa phê duyệt dự án nhân rộng 16 mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã Đa Sar, tổng kinh phí khoảng 45 triệu đồng.

Đây là nguồn kinh phí thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Quy mô triển khai 16 mô hình hộ gia đình nghèo, cận nghèo thuộc 6 thôn của xã Đa Sar.

Trong đó, hỗ trợ 9 hộ thoát cận nghèo hơn 24 triệu đồng và 7 hộ thoát nghèo gần 19 triệu đồng, tương ứng tổng cộng gần 4,5 tấn phân bón hữu cơ viên nở Takasa để thâm canh, tăng năng suất và chất lượng cà phê thu hoạch. Hơn 2 triệu đồng kinh phí còn lại phục vụ công tác quản lý, xây dựng dự án. Chủ đầu tư giao cho UBND xã

Đa Sar.  
**VŨ VĂN**

## Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên

Ngày 17/11, tại Nhà Thiếu nhi TP Bảo Lộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp cùng Liên đoàn Lao động và Thành Đoàn Bảo Lộc đã tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện với chủ đề "Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên". Đây là đợt hiến máu thứ 9 trong năm 2020 do Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện TP Bảo Lộc phối hợp cùng các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.

Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người lao động và người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc tham gia hiến máu.

Sau khi tư vấn, khám tầm soát, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) đã thu được 196 đơn vị máu, đóng góp vào ngân hàng máu phục vụ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

**KHÁNH PHÚC**

## ĐÀ LẠT: Hoàn thành 12 tuyến đường nông thôn mới ở các xã vùng ven

UBND Đà Lạt cho biết, đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành 12/18 tuyến đường nông thôn mới tại các xã vùng ven thành phố.

Theo kế hoạch, trong năm 2020, Đà Lạt đầu tư 18 tuyến đường nông thôn mới tại các xã vùng ven, trong đó xã Xuân Trường có 9 tuyến, xã Xuân Thọ 4 tuyến, xã Trạm Hành 3 tuyến, xã Tà Nung 2 tuyến. Tổng chiều dài các con đường gần 13,5 km, tổng kinh phí trên 16,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước trên 9,3 tỷ đồng, vốn

Nhân dân đóng góp trên 7,5 tỷ đồng.

12 tuyến đường hoàn thành từ đầu năm đến nay gồm 6 tuyến đường ở xã Xuân Trường, 4 tuyến ở xã Xuân Thọ, 2 tuyến tại xã Trạm Hành. Hiện Đà Lạt đang đẩy nhanh việc thi công các con đường còn lại theo kế hoạch.

Cùng với làm đường, xã Tà Nung cũng đang cho làm lại đường ống nước của hệ thống nước tự chảy bắt qua suối Cam Ly, cho nạo vét sửa chữa các bể chứa nước đã xây dựng trước đây với kinh phí 480 triệu đồng. **V. TRỌNG**



# Nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình

Trong những năm gần đây, công tác phòng, chống bạo lực gia đình (BLGD) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Có được điều đó là nhờ những nỗ lực của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là trong việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống BLGD; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân, gia đình trong việc phòng, chống BLGD.



Tuyên truyền về công tác phòng, chống BLGD thường xuyên được các cấp hội Phụ nữ trong tỉnh lồng ghép vào các hội thi, hội diễn.

**N**hận thức rõ những hệ lụy nghiêm trọng của tình trạng BLGD, thời gian qua, công tác phòng, chống BLGD đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp tích cực như: Tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, hội thi phổ biến kiến thức, tuyên truyền, vận động các vấn đề về bình đẳng giới, phòng, chống BLGD, xây dựng gia đình văn hóa vào quy ước của các khu dân cư. Đồng thời, triển khai lồng ghép nhân rộng mô hình hoạt động phòng, chống BLGD trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng

gia đình văn hóa, chương trình xây dựng nông thôn mới... Việc lồng ghép được thực hiện từ tỉnh tới cơ sở, qua hệ thống các phương tiện thông tin, tuyên truyền.

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, từ năm 2014- 2019, toàn tỉnh có 1.900 vụ BLGD được xử lý, trong đó có 87 vụ xử lý hành chính, 5 vụ xử lý hình sự. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 340.815/358.753 hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống BLGD, chiếm tỷ lệ 95%; 91,6% nạn nhân BLGD được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng, ngừa BLGD, tư vấn pháp lý, chăm

sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân; 95,45% tỷ lệ người có hành vi BLGD được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi. Theo thống kê của các ngành chức năng, số xã, phường, thị trấn có mô hình phòng, chống BLGD là 125/142 (chiếm tỷ lệ 88,02%). Hội LHPN các cấp trong toàn tỉnh thực hiện tập trung xây dựng và nhân rộng có hiệu quả các mô hình nhằm thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia, góp phần phát huy vai trò đại diện của các tổ chức hội trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em gái. Đến nay, đã duy trì 137 mô hình hoạt động có

hiệu quả như Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc", "Phòng, chống bạo lực trong gia đình", Câu lạc bộ "Giáo dục cha mẹ nuôi dạy con tốt", "Gia đình phát triển bền vững"... Các mô hình này hoạt động khá tích cực, hiệu quả nhất là trong việc tuyên truyền phổ biến cho hội viên tham gia các biện pháp phòng, chống BLGD, các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Nhờ các mô hình phòng, chống BLGD, nhiều vụ bạo lực đã được can thiệp kịp thời, xử lý thành công bằng các biện pháp như: Góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư và hòa giải tại gia đình.

Có thể nói, đa phần các vụ bạo lực gia đình xảy ra là do xuất phát từ định kiến cố hữu về giới. Vẫn có những người mặc định tư tưởng nam trị, gia trưởng, xem nhẹ vào trò của người phụ nữ trong gia đình, coi hành vi bạo hành là đương nhiên, có thể chấp nhận được kiểu biện hộ "yêu cho voi cho rọt, ghét cho ngọt cho bùi".

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống BLGD, hiện nay vẫn còn khá nhiều vụ bạo lực xảy ra ở các gia đình nông thôn, vùng sâu, vùng xa và gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ngoài ra, do tâm lý sợ chê cười nên nhiều người trong cuộc ngại không

muốn lên tiếng, hàng xóm biết nhưng có thái độ thờ ơ, coi đó là việc riêng "tự đóng cửa bảo nhau", không ngăn cản, góp ý, thông báo cho chính quyền địa phương. Điều này khiến cho các vụ việc BLGD khó được phát hiện để có những biện pháp can thiệp kịp thời, dẫn đến không ít cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều gia đình tan nát với những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần dai dẳng.

Mặt khác, công tác tuyên truyền, giáo dục chưa phong phú về hình thức; còn nhiều hạn chế về nhận thức và khả năng tiếp cận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là về vấn đề phòng, chống BLGD, định kiến giới và bình đẳng giới. Công tác triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống BLGD còn chậm; hoạt động mô hình can thiệp phòng, chống BLGD phần lớn áp dụng kinh nghiệm từ thực tiễn địa phương, chưa có điều kiện giao lưu mô hình hiệu quả từ các địa phương khác trong và ngoài tỉnh... Để góp phần ngăn chặn BLGD, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần tích cực tuyên truyền các kiến thức về luật pháp, đồng thời tiếp tục xây dựng có hiệu quả các mô hình phòng, chống BLGD ở địa phương, giúp mỗi người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững...

**NHẬT MINH**

## Bài học hay từ thực hiện mô hình "ba không" ở Đa Huoai

**T**rước hết, phải kể đến bốn mô hình tiêu biểu, đạt nhiều kết quả thiết thực, có sức lan tỏa rộng trong toàn huyện, đó là: Mô hình Ngày chủ nhật vì môi trường. Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và mô hình xây dựng trường học kiểu mẫu, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Mỗi mô hình có những hình thức, nội dung và kết quả rất đáng trân trọng. Nhưng, ấn tượng nhất vẫn là mô hình "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang" do Ủy ban MTTQ huyện chủ trì và người "có vấn" quan trọng là đồng chí Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Quý Mỹ.

### Bước đi ban đầu

Việc rải vàng mã trên đường đưa tang, quàn người chết lâu trong nhà, tổ chức cưới tốn kém... đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân như một tục lệ trải qua nhiều thế hệ. Trong đôi mắt với ánh nhìn xa xăm về cái buổi ban đầu, ông Nguyễn Quốc Phi đương nhiệm

**Trong 5 năm gần đây, trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng huyện Đa Huoai đã và đang chỉ đạo, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình nhằm thực hiện Chỉ thị 05/BCT "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" một cách thiết thực và hiệu quả nhất.**

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đa Huoai, chia sẻ: Người Việt Nam mình trọng ngày mất hơn ngày sinh, nên mới chỉ lo việc tổ chức đám giỗ. Quan điểm "Nghĩa tử là nghĩa tận", nên dù gia cảnh nghèo thế nào cũng dành tiền của, thời gian cho đám tang, coi đó là sự báo hiếu. Vì vậy, mới xảy ra việc quàn linh cữu trong nhà chờ giờ tốt, ngày tốt. Người chết nằm đó, người sống vẫn ăn uống rượu chè. Khi đưa tang thì rải thật nhiều vàng mã để người chết có tiền tiêu sài, hoặc rải tiền thật khi qua cầu để ông bà quá cố có tiền đò qua sông về thăm con cháu... Ngày một lát, ông Chủ tịch Mặt trận cho biết thêm: Bản khoản về những tập tục diễn ra hàng ngày, đồng chí Nguyễn Quý Mỹ - Bí thư Huyện ủy rất trăn trở về những tiêu cực mà nó đem lại. Nhiều ngày đêm suy nghĩ: Làm thế nào để thay đổi được những thói quen cũ, xây dựng được nếp sống văn hóa mới, đã

thôi thúc người đứng đầu Đảng bộ huyện tìm ra cách làm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị mà tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân các dân tộc trong huyện.

Đồng chí Vũ Thị Phương - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhớ lại: Đầu năm 2016, tôi còn là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Được giao nhiệm vụ, chúng tôi không khỏi băn khoăn. Nhưng được đồng chí Bí thư Huyện ủy động viên và gợi ý một số việc cần làm, Thường trực Mặt trận đã xây dựng nội dung mô hình mang tên "Ba không": Không rải vàng mã trên đường đưa tang. Không để tang ma quá 48 giờ. Không tổ chức ăn uống linh đình".

### Thay đổi nhận thức và hành động

Công tác tuyên truyền về nội dung "Ba không" là phát pháo hiệu đầu tiên. Ban chỉ đạo mô hình chọn ba khâu đột phá để tuyên truyền. Một

là: Cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Hai là: Ban trị sự các chùa trên địa bàn. Ba là: Các dịch vụ phục vụ tang lễ.

Thôn 6, xã Madaguoi được chọn là khu dân cư điểm về tuyên truyền và triển khai mô hình. Cũng có người chưa thông, cho rằng không rải vàng mã thì linh hồn người quá cố không siêu thoát. Đích thân bà Vũ Thị Phương - giải thích, thay vì rải vàng mã thì ta đốt có được không. Vì đốt là "Hóa vàng". Mà hóa vàng thì người quá cố mới nhận được sự hiếu đễ của người thân. Nghe thuận tai, bà con hứa làm theo. Ban vận động cử cán bộ gặp gỡ các vị chức sắc trong chùa, nói rõ mục đích yêu cầu và lợi ích của mô hình để các vị ủng hộ. Trao đổi với các dịch vụ mai táng để chặn nguồn cung, trước mắt cam kết không mua, bán vàng mã cho các đám tang.

Bà Vũ Thị Phương nói thêm:

Ngay khi khởi động công tác tuyên truyền, đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện xuống ngay thị trấn Madaguoi, gặp trực tiếp ông Lê Văn Điệp, Chủ tịch Hội Người cao tuổi - nay là chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh để bàn cách triển khai mô hình. Có người bảo, không cho rải vàng mã thì rải gạo, muối, rải hoa tươi... Các ông ấy chỉ vận động dân, còn cán bộ thì sao?

Một vấn đề mới nảy sinh. Nhưng trong cái khó lại có cái khôn. Ban chỉ đạo đã tìm ra cách làm phù hợp để thực sự thuyết phục... Trước tiên là chọn Ban công tác mặt trận, mà trực tiếp là trưởng ban, đóng vai trò như một người "thường trực" ở thôn, tổ dân phố. Về đốt vàng mã, Ban chỉ đạo cho làm sẵn các chậu kim loại, chứa vàng mã khi đốt không để tro bay ra môi trường.

Vận động cán bộ, đảng viên nêu gương, đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Mở đầu là gia đình ông Trần Ngọc Cơ, Thôn 6, xã Madaguoi, có người thân có công với cách mạng qua đời. Gia đình đã không để nhạc hiệu quá 22 giờ...

XEM TIẾP TRANG 8

# Hồ tưới cà phê - những “cái bẫy” chết người

## Thực tế báo động

Đã gần 2 tháng trôi qua, nhưng khi nhắc đến vụ đuối nước khiến 3 em nhỏ tử vong xảy ra tại Thôn 5 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) vào cuối tháng 9 vừa qua, khiến bất kể ai cũng giật mình, xót xa. Buổi trưa định mệnh ấy, trong lúc dắt nhau đi chơi đùa đã khiến 3 đứa trẻ rơi xuống hồ tưới cà phê trong thôn và mãi không trở về. Chiều hôm ấy, cả Thôn 5 (xã Đại Lào) bàng hoàng trong tiếng khóc xé lòng của người thân 3 cháu nhỏ không may rơi xuống hồ tưới cà phê bị đuối nước thương tâm.

Ngày định mệnh hôm đó, đúng vào thứ bảy, nên các em học sinh được nghỉ học. Trùng hợp hơn là trên địa bàn Thôn 5 lại có đám cưới, nên hầu hết người lớn trong thôn đều đi dự tiệc để lại con trẻ ở nhà. Khi tất cả người lớn trong thôn đang dự tiệc cưới, thì một nhóm trẻ nhỏ với 6 học sinh dẫn nhau đi chơi quanh thôn. Trong lúc đi qua một hồ chứa nước tưới cà phê thì không may 3 cháu nhỏ rơi xuống hồ. Thấy vậy, những đứa trẻ còn lại đã chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu. Khi người lớn và lực lượng cứu hộ biết tin, đã nhanh chóng lặn tìm vớt các cháu nhỏ lên nhưng đã quá muộn.

Chưa dừng lại ở đó, vào cuối tháng 2 năm nay, một vụ đuối nước thương tâm khác xảy ra tại một hồ tưới nước cà phê trên địa bàn huyện Di Linh. Khi đang trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, vợ chồng chị Ka Hời và anh K'Têm (thôn K'Rọt Đông, xã Bảo Thuận) dẫn hai con nhỏ vượt hơn 30 cây số đến xã Tân Nghĩa tưới cà phê. Tới nơi, để hai cháu cùng nhau chơi đùa, chị Ka Hời và anh K'Têm tắt bật kéo ống nước từ hồ tự đào của chủ vườn để tưới cà phê. Gần cuối buổi chiều, vợ chồng chị Ka Hời tạm nghỉ ngơi uống nước nhưng gọi mãi không thấy hai con trả lời. Hốt hoảng tảo đi tìm con khắp vườn và phát hiện hai con gái bé bỏng chết đuối dưới hồ nước tưới.

Nhắc lại nỗi đau quận lòng này, ông K'Lôl - Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận (huyện Di Linh), nghẹn lời: “Sự việc quá đau lòng. Thật đau đớn, xót xa khi 2 cháu gái còn quá nhỏ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhưng vợ chồng chị Ka Hời và anh K'Têm luôn bảo ban nhau tu chí làm ăn để chăm lo cho 2 con được học hành. Hai cháu nhỏ đã mất hơn nửa năm nay, nhưng nỗi đau vẫn luôn đeo bám gia đình vợ chồng nông dân nghèo khó không gì bù đắp được.

Những năm gần đây, đuối nước đã cướp đi biết bao sinh mạng con trẻ, khiến ai cũng cảm thấy ám ảnh, xót thương đã và đang trở thành một thực tế đáng báo động. Thống kê cho thấy, phần lớn các vụ đuối nước xảy ra ở khu vực Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng đều liên quan đến ao hồ tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp do người dân tự đào. Hiện nay, ở Lâm Đồng đang có hàng ngàn hồ tưới trở thành những “cái bẫy” chết người. Ở đó, chỉ cần một chút vui đùa quá mức của con trẻ, sự bất cẩn của người lớn khiến bao sinh mạng trẻ thơ ra đi trong sự đau đớn của gia đình và cộng đồng...



Hồ tưới cà phê người dân tự đào, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu nhỏ tử vong thương tâm tại Thôn 5 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Từ những vụ đuối nước thương tâm trong thời gian qua, mong rằng các ngành chức năng, nhà trường và các bậc phụ huynh cần có sự phối hợp tốt hơn để dạy bảo giúp các cháu nhận ra sự nguy hiểm, phòng tránh có hiệu quả tai nạn đuối nước”.

## “Bẫy” ở khắp nơi

Thống kê cho thấy, ngoài hệ thống sông, suối, hồ thủy lợi dày đặc thì toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 14.000 hồ tưới do người dân tự đào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có gần 2/3 số hồ tưới tự đào tập trung ở 6 huyện phía Nam là những địa phương có diện tích cây công nghiệp và cây ăn trái lớn của tỉnh. Thực tế báo động, chỉ sau 2 vụ đuối nước nghiêm trọng kể trên xảy ra trong năm 2020 đã cướp đi sinh mạng oan uổng của 5 đứa trẻ khiến ai ai cũng xót thương rơi lệ.

Ông Đậu Văn Xuân - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Bảo Lâm, cho biết: “Toàn huyện đang có hơn 1.600 hồ tưới do người dân tự đào mức để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thực tế cho thấy, phần lớn các hồ tưới này đều được đào mức sâu và hầu hết không được che chắn hay gắn biển cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt, hầu

hết hồ tưới nằm ẩn khuất trong các vườn, rẫy sản xuất xa khu dân cư nên rất khó quản lý. Mặc dù các hồ tưới tự đào mang lại nguồn nước để người dân chống hạn cho cây trồng, song vô tình tạo thành những “cái bẫy” nguy hiểm đối với tất cả mọi người. Không chỉ nguy hiểm đối với trẻ con, mà kể cả người lớn khi bất cẩn rơi xuống hồ cũng là nạn nhân. Giữa tháng 7 vừa qua, do bất cẩn nên một người đàn ông đã rơi xuống hồ tưới cà phê ở xã Lộc Đức bị đuối nước. Trước đó, vào tháng 9/2016, trên địa bàn xã Lộc An cũng xảy ra vụ đuối nước tại hồ tưới cà phê khiến 2 học sinh tử vong thương tâm”.

Trong khi đó, theo ông Vũ Hồng Long - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Di Linh, toàn huyện đang có hơn 1.700 ao hồ tưới do người dân tự đào. Thời gian qua, chính quyền địa phương và các ngành chức năng từ huyện đến xã, thị trấn luôn chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống các tai nạn đối với trẻ em. Trong đó, công tác phòng, chống đuối nước đặc biệt được chú trọng. “Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Huyện Đoàn, Phòng Văn hóa, Phòng Giáo dục - Đào tạo và Công an huyện cùng phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng, chống đuối nước đến bà con nhân dân; đồng thời, mở nhiều lớp dạy

boi cho học sinh tập luyện và triển khai cắm biển cảnh báo các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, những hồ tưới nước nằm khuất trong các vườn, rẫy vẫn là những “cái bẫy” nguy hiểm rình rập. Hiện nay, đang bước vào vụ thu hoạch cà phê, nên người dân cần nâng cao cảnh giác nhằm quản lý chặt chẽ con em mình khi vào rẫy hái cà phê; đồng thời, tăng cường chỉ báo cho em những mối nguy hiểm của tai nạn đuối nước từ các hồ tưới này để phòng tránh có hiệu quả tai nạn đuối nước” - ông Vũ Hồng Long khuyến cáo sự nguy hiểm từ những hồ tưới cà phê.

Từ những vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn tỉnh, phần lớn nạn nhân là các em học sinh từ cấp 1 đến cấp 3. Điều đó cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động và cảnh báo của chính quyền và ngành chức năng các cấp còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Trong khi đó, người dân, đặc biệt là người dân nông thôn còn xem nhẹ mức độ nguy hiểm từ các ao, hồ nhỏ trong vườn, rẫy của gia đình mình. Điều đó được chứng minh, khi hầu hết các ao hồ do bà con tự đào đều không có biển cảnh báo nguy hiểm và không có rào chắn nhằm ngăn chặn trẻ em xuống tắm, chơi đùa.

**KHÁNH PHÚC**

## Đà Lạt: Tăng 2,7% tỷ lệ che phủ rừng

Một báo cáo của ngành chức năng Đà Lạt cho biết tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đã tăng lên trong giai đoạn 2016 - 2020.

Cụ thể, độ che phủ rừng đến nay đã đạt 51% tổng diện tích đất tự nhiên, tăng 2,7% so với năm 2016.

Trong giai đoạn 2016-2020 thành phố đã trồng thêm 213.130 cây phân tán trên địa bàn, đạt tỷ lệ 166% so với kế hoạch đặt ra. Cùng đó, Đà Lạt giai đoạn này đã trồng rừng mới và khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh 852,7 ha, trong đó có 434,8 ha trồng mới, đạt 142% so với chỉ tiêu.

Diện tích rừng bị xâm hại trong giai đoạn này cũng giảm nhiều, có 365 vụ vi phạm được phát hiện và xử lý với 8,2 ha rừng và trên 727 m<sup>3</sup> bị thiệt hại. So với 5 năm trước đó đã giảm 557 vụ, diện tích rừng thiệt hại giảm trên 21,3 ha và khối lượng gỗ tròn thiệt hại giảm 724,4 m<sup>3</sup>.

**GIA KHÁNH**

## Đơn Dương: Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT lên trên 94%

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội huyện Đơn Dương, đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện đạt 90,19% dân số, còn thiếu 4,27%, tương ứng với hơn 4.000 người, để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 94,46%.

Cụ thể, một số xã, thị trấn chưa đạt chỉ tiêu được giao như: xã Lạc Xuân, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt là 85,94% dân số, còn thiếu 9,06%; xã Đa Ròn đạt 88,35%, còn thiếu 0,65%; xã Lạc Lâm 85,81%, còn thiếu 12,19%; xã Ka Đô đạt 89,56%, còn thiếu 8,44%; xã Quảng Lập đạt 87,89%, còn thiếu 10,11%. Để hoàn thành mục tiêu BHYT và phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu của các xã, thị trấn, UBND huyện đã tích cực chủ động trong phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình, nhất là hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình.

**HOÀNG YÊN**

## Tháng 10, toàn tỉnh xảy ra 58 vụ vi phạm lâm luật

Theo tổng hợp của ngành chức năng, trong tháng 10/2020, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 58 vụ vi phạm về xâm hại đất rừng, tài nguyên, khoáng sản rừng. Các vụ vi phạm này đã gây thiệt hại 2,6 ha rừng; lâm sản thiệt hại 157,9 m<sup>3</sup> gỗ các loại.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xử lý 555/583 vụ vi phạm lâm luật (trong đó, xử lý vi phạm hành chính 529 vụ, xử lý hình sự 26 vụ); tịch thu 1.053 m<sup>3</sup> gỗ tròn, gỗ xẻ các loại do các đối tượng vi phạm; thu nộp ngân sách 4,3 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 10 năm nay, ngành kiểm lâm các địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện việc giao khoán quản lý, bảo vệ 439.808 ha rừng cho các tập thể, hộ gia đình; đồng thời, phối hợp với các ngành, các đoàn thể địa phương trồng mới 1.641 ha rừng tập trung, tăng 1,2% so với cùng kỳ... **T.HỒNG**

## Đức Trọng: Đề nghị thu hồi dự án Nhà máy xử lý rác Trường Thành

UBND huyện Đức Trọng đã có công văn gửi ngành chức năng tỉnh đề nghị thu hồi Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Trường Thành tại xã Tân Thành vì tiến độ đầu tư rất chậm.

Nhà máy xử lý rác của Công ty BCG Trường Thành được cấp phép đầu tư từ tháng 6/2016, đặt

tại xã Tân Thành, có tổng diện tích trên 11,5 ha, tổng vốn đầu tư trên 180 tỷ đồng, quy mô xử lý rác 195 tấn/ngày. Theo thiết kế nhà máy này khi đi vào sử dụng không chỉ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt của huyện Đức Trọng mà sẽ nhận xử lý thêm một phần rác thải sinh hoạt từ 2 huyện lân

cận là Đơn Dương và Lâm Hà.

Tuy nhiên, Công ty này đến nay mới chỉ cho san gạt mặt bằng một phần, chi trả tiền bồi thường cho 15/16 hộ dân với diện tích khoảng 10,4 ha, cho xây dựng phần thô khối văn phòng khoảng 300 m<sup>2</sup> và xây 500 m hàng rào, lắp trạm biến

áp còn các hạng mục chính cho nhà máy xử lý rác vẫn ngừng trệ chưa thi công.

Theo phương án của Đức Trọng, nhà máy xử lý rác thải khi đi vào hoạt động sẽ thay thế cho bãi rác P'ré - Phú Hội vốn đang bị ô nhiễm nặng nề hiện nay.

**VIỆT TRỌNG**

## Hỗ trợ 2 sản phẩm OCOP 4 sao

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lâm Hà vừa được giao làm chủ đầu tư hỗ trợ phát triển 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao gồm: Chuối Laba của HTX Thương mại dịch vụ Laba Phú Sơn và hạt mắc ca sấy của Công ty TNHH Huy Hiếu, tổng kinh phí gần 355 triệu đồng.

Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 180 triệu đồng, vốn đối ứng của 2 đơn vị tham gia sản phẩm OCOP 4 sao gần 175 triệu đồng.

Cụ thể, các hạng mục hỗ trợ phát triển sản phẩm chuối Laba đạt OCOP 4 sao gồm: xây dựng chứng nhận vùng nguyên liệu chuối Laba theo

tiêu chuẩn VietGAP với 17 ha, chứng nhận tiêu chuẩn an toàn thực phẩm... Và hỗ trợ sản phẩm hạt mắc ca sấy thương hiệu Huy Hiếu ở Lâm Hà đạt OCOP 4 sao với các thiết bị máy móc đóng gói sản phẩm, in nhãn hiệu bao bì, máy hút chân không...

**VŨ VĂN**

## Bài học hay...

TIẾP TRANG 6

... Tổ chức phúng viếng trong vòng 48 giờ (Quy định chung có thể đến 72 giờ). Không rải vàng mã trên đường đưa tang. Không tổ chức ăn uống linh đình.

Có một chuyện đáng nhớ: Ở xã Phước Lộc, một gia đình bà con người Mạ qua đời. Người dân tộc gốc địa phương không có tập quán rải vàng mã trên đường đưa tang. Nhưng có anh con rể là người Kinh, muốn làm "oai" với bà con nên vẽ đường cho gia đình mua vàng mã, thuê thợ kèn phục vụ đám tang... Được tin, ban chỉ đạo của thôn và xã đến vận động ngay, kiên quyết không để vi phạm. Sau đó, gia đình nghe theo, không tổ chức ăn uống linh đình, không rải vàng mã trên đường đưa tang.

Những việc làm trên đây đã có tác động lớn tới nhận thức đúng đắn và làm thay đổi hành động của toàn dân và những gia đình có người thân qua đời, thực hiện

ng nghiêm các quy định trong mô hình này.

### Và, hoa dã đậu quả

Từ đầu năm 2016, kể từ khi phát động đến nay, 61/61 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã đăng ký và triển khai thực hiện "Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội" theo Quyết định số 26/QĐ của UBND tỉnh. 80% Nhân dân và 100% cán bộ, đảng viên trong huyện đồng tình hưởng ứng thực hiện mô hình. Có 414/425, chiếm tỷ lệ 97% các đám tang đã thực hiện "Ba không".

Hiệu quả của mô hình đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh". Xây dựng ngày càng nhiều các khu dân cư văn hóa kiểu mẫu tại Đa Huoai.

Có thể nói, mô hình "Ba không" đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc

trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho dân của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể huyện Đa Huoai. Thực hiện có hiệu quả mô hình này, như một mũi tên mà trúng nhiều đích: Vừa góp phần giữ gìn môi trường sạch đẹp, vừa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì giờ, tiền bạc của dân, cũng là một minh chứng cho việc thực hiện tốt công tác "Dân vận khéo", đề cao vai trò người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên trong huyện. Đây chính là việc làm nhằm thực hiện thiết thực, có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ghi nhận thành tích này, Đảng bộ huyện Đa Huoai là một trong ba đơn vị cấp huyện trong tỉnh được Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng bằng khen nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

**NGUYỄN THƯỢNG THIÊM**

## ĐƠN DƯƠNG: Đưa vào sử dụng cầu Ông Thiều

Thông tin từ UBND huyện Đơn Dương cho biết, huyện vừa được Sở Giao thông Vận tải bàn giao đưa vào sử dụng cầu Ông Thiều.

Được biết, cầu Ông Thiều là cây cầu quan trọng nối thị trấn với các xã phía Nam Đơn Dương, có tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng, với chiều dài trên 140 m, gồm 4 nhịp, được thiết kế theo dạng đường cầu cấp 3, mặt cầu rộng 10 m đảm bảo cho 2 làn xe qua lại.

Việc khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Ông Thiều nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa, vận chuyển nông sản đi các xã trên địa bàn huyện Đơn Dương cũng như đi các tỉnh, thành khác. Đặc biệt, việc hoàn thành cầu còn góp phần xóa điểm đen về tai nạn giao thông, qua đó hạn chế những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

**HOÀNG YÊN**

## Đơn Dương trồng 11.816 cây phân tán

Huyện Đơn Dương vừa thống kê giai đoạn năm 2017 - 2020 đã trồng tất cả 11.816 cây phân tán, che bóng trên địa bàn, tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng từ các nguồn vốn ngân sách, xây dựng nông thôn mới và dịch vụ môi trường rừng.

Việc trồng cây phân tán, cây che bóng ở huyện Đơn Dương tập trung trên nhiều tuyến đường quốc lộ, huyện lộ, liên thôn, liên xã, trụ sở cơ quan, hộ gia đình... Các loại

cây đưa vào trồng gồm: Thông 3 lá, muồng đen, hoàng yến, dầu, me tây, mai anh đào, giáng hương, bàng Đài Loan, sao đen, trắc...

Trong đó, năm 2019 trồng nhiều nhất với 4.131 cây; tiếp theo năm 2020 trồng 3.804 cây. Và trước đó - 2 năm 2017, 2018 trồng lần lượt 2.495 cây và 1.386 cây.

Tỷ lệ cây sống sau 4 năm trồng và chăm sóc đạt từ 71,1% đến 96,6%.

**MẠC KHẢI**

### THÔNG BÁO

#### V/V GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHẬN QSD ĐẤT

\* Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh thông báo. Ông Nguyễn Phúc Diệp được UBND huyện Di Linh cấp GCN QSD đất số hiệu G 277533 ngày 5/12/1996, vào sổ theo dõi số 614/Tr8/Q7, chi tiết như sau:

- Thửa đất số 13+14, tờ bản đồ số 8, xã Hòa Bắc, diện tích: 20.595 m<sup>2</sup> Đất ở: 400 m<sup>2</sup>; Đất sản xuất nông nghiệp: 20.195 m<sup>2</sup>;

Nay được đo đạc lại thành thửa 81(41), diện tích 22.327,4 m<sup>2</sup>.

Năm 2000, ông Nguyễn Phúc Diệp chuyển nhượng QSDĐ cho ông Lê Văn Nghiệm, thường trú tại xã Hòa Bắc - huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng, trong quá trình chuyển nhượng hai bên chưa hoàn tất việc chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật và ông Nguyễn Phúc Diệp đã giao giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Lê Văn Nghiệm.

Hiện nay, ông Nguyễn Phúc Diệp ở đâu liên hệ với UBND xã Hòa Bắc hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh để lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh hoặc UBND xã Hòa Bắc để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Di Linh lập thủ tục đăng ký biến động chuyển nhượng QSD đất cho ông Lê Văn Nghiệm tại thửa đất nêu trên theo quy định.

\* Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đa Huoai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của ông Phạm Văn Tiến sử dụng đất tại TT Đa M'ri với các thông tin cụ thể như sau:

+ Thửa đất số 142, diện tích 7.609 m<sup>2</sup> đất cây lâu năm, tờ bản đồ TT Đa M'ri số 7.

+ Thời hạn sử dụng đất: đất CLN: đến 15/10/2043;

Giấy CNQSD đất số hiệu M 608437 được UBND huyện Đa Huoai cấp cho hộ bà Mai Thị Liên ngày 2/10/1998, số vào sổ theo dõi cấp giấy: 00788.

Ngày 10/3/2001, hộ bà Mai Thị Liên sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông Phạm Văn Tiến nhưng chưa lập thủ tục sang nhượng theo quy định; đồng thời giao giấy chứng nhận bản gốc số hiệu: M 608437 cho ông Phạm Văn Tiến quản lý và sử dụng.

Vậy Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đa Huoai thông báo: Hộ bà Mai Thị Liên ở đâu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đa Huoai để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông tỉnh Lâm Đồng, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thửa đất nêu trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đa Huoai để được giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu Chi nhánh không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào, thì sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông Phạm Văn Tiến tại thửa đất nêu trên theo quy định.

## GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

### 1. Tên gọi của Văn phòng công chứng:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ LỆ MY

### 2. Địa chỉ trụ sở: 147 Hai Bà Trưng, Phường 6, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0908.929.787 - Email: vpcnguyenthilemy@gmail.com

### 3. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 617/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

### 4. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LỆ MY - Nam/Nữ: Nữ - Sinh năm: 1976

Chứng minh nhân dân số: 250378695

Ngày cấp: 12/5/2010 - Nơi cấp: Công an tỉnh Lâm Đồng

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 109/1 Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chỗ ở hiện nay: 109/1 Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

### 5. Danh sách công chứng viên (bao gồm cả Trưởng Văn phòng công chứng):

STT	Họ và tên	Nơi cư trú	Công chứng viên hợp danh/Công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng	Chữ ký
01	Nguyễn Thị Lệ My	109/1 Thái Phiên, Phường 12, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	Công chứng viên hợp danh	
02	Nguyễn Đình Hoàng	29B Phan Bội Châu, Phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	Công chứng viên hợp danh	